

THACO tài trợ 5 tỷ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Lạng Sơn

15:51 28/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”.

Lễ phát động có sự hiện diện của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Đại diện THACO, ông Phạm Hữu Khánh, Giám đốc THACO AUTO Điện Biên tham dự chương trình.



Đại diện THACO, ông Phạm Hữu Khánh, Giám đốc THACO AUTO Điện Biên (đứng thứ 5, từ trái sang) nhận quà lưu niệm và bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các cơ quan,

tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Cụ thể, trong 6 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động được hơn 3.400 tỷ đồng, trợ giúp trên 5,5 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn cả nước; qua đó lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.



Đại diện THACO, ông Mai Văn Thiện, Giám đốc THACO AUTO Bắc Kạn (đứng thứ 3, từ trái sang) thực hiện nghi thức khởi công xây dựng bếp ăn bán trú

Bên cạnh đó, hệ thống Hội các cấp và Trung ương Hội đã nhận được hơn 485 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, THACO đã ủng hộ 15 tỷ đồng cho chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật trong 5 năm (giai đoạn 2023 - 2027).

Trong năm 2024, THACO hỗ trợ, đồng hành cùng Hội thông qua các hoạt động: kết nối xây mới, sửa chữa bếp ăn bán trú, nội trú tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn;

xây dựng, sửa chữa nhà chữ thập đỏ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời hỗ trợ sinh kế cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các công trình, phần việc nhân đạo...



Ông Mai Văn Thiện cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Gần đây, ngày 24/4, đại diện THACO, ông Mai Văn Thiện, Giám đốc THACO AUTO Bắc Kạn đã tham dự lễ khởi công xây dựng bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Pù Lừn, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Thông qua chương trình, THACO cam kết và thể hiện trách nhiệm đối với công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh tập đoàn công nghiệp đa ngành phát triển bền vững vì cộng đồng.

Minh Đức

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thaco-tai-tro-5-ty-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-cho-tinh-lang-son>

